

Số: 672/BC-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố trước kỳ họp lần thứ 15 (Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 30/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau:

I. Lĩnh vực kinh tế

1. Nông, lâm, thủy sản

1.1 Đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 nhằm đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế và có định hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. (Thoại Sơn).

Theo Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh, Hội nghị sẽ được tổ chức 01 buổi vào đầu tháng 10/2020 (lồng ghép đánh giá kết quả 08 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh). Tuy nhiên, do tình hình Covid - 19 còn diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh chưa tổng kết, đang xem xét thời gian thích hợp để triển khai.

1.2 Việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang: (Thoại Sơn).

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục việc thực hiện chuỗi liên kết để huyện triển khai thực hiện.

- Đề nghị điều chỉnh và bổ sung Điều 3 Quyết định số 30 như sau:

** Lĩnh vực trồng trọt, từ năm 2021 (đối với lúa)*

Điều chỉnh: Đối với cây lúa: Diện tích liên kết tối thiểu từ 200 ha/ vụ trở lên giảm xuống còn 150 ha/vụ.

Bổ sung:

+ Lúa giống: Diện tích liên kết tối thiểu là 50 ha/vụ.

+ Lúa Japonica: Diện tích liên kết tối thiểu là 50 ha/vụ.

** Lĩnh vực thủy sản:*

+ Bổ sung lươn thương phẩm: Quy mô liên kết từ 0,1 ha và có ít nhất 10 hộ tham gia.

+ *Bổ sung cá tra giống: Quy mô liên kết từ 10 ha diện tích mặt nước trở lên và có ít nhất 10 hộ tham gia.*

* Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổng hợp nhu cầu hỗ trợ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND từ các địa phương để có cơ sở phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí; đồng thời phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu của các địa phương về Hạ tầng phục vụ liên kết theo Quyết định 30 của UBND tỉnh, để đăng ký nguồn vốn đầu tư công trung hạn thực hiện cho giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp UBND huyện Thoại Sơn có ý kiến đối với kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của HTX nông nghiệp An Bình thực hiện liên kết tiêu thụ lúa với Công ty TNHH Lương thực Thoại Sơn, hiện nay HTX và đơn vị tư vấn đang tiếp tục hoàn thiện theo các góp ý. Trong các tháng cuối năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền 04 lớp tập huấn về Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND để nâng cao nhận thức của các đối tượng trong thực hiện liên kết và tiêu thụ nông sản.

Đối với kiến nghị điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, hiện nay Sở Nông nghiệp & PTNT đang tổng hợp thêm nhiều đối tượng khác từ các đơn vị có liên quan để trình UBND tỉnh sửa đổi bổ sung theo đúng trình tự quy định.

1.3 Kiến nghị tỉnh sớm xem xét, chi hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do mưa bão, giông lốc năm 2019 (huyện đã tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh). (Phú Tân).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất sử dụng nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để hỗ trợ tại Công văn số 3622/VPUBND-KTN ngày 27/7/2020. Đến nay các huyện, thị, thành đang thực hiện các thủ tục để chi trả cho hộ dân.

1.4 Kiến nghị tỉnh thay đổi về cách quản lý heo nhập lậu vào địa bàn tỉnh; nếu tiêu hủy thì không cần lấy mẫu xét nghiệm, nếu lấy mẫu xét nghiệm mà kết quả âm tính thì cho phép bán đấu giá để có nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn. (Tân Châu).

Hiện nay các Đoàn kiểm tra đang thực hiện theo Công văn số 3991/BNN-TY, ngày 13/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong đó quy định “Trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy theo quy định” không quy định phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh.

1.5 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Phú tiếp tục đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đối với dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện trên địa bàn huyện. (Châu Phú).

- Xã Vĩnh Thạnh Trung: Tuyến Đê bao Đông kênh 1 hiện nay nhà thầu đã rải hoàn thiện phần mặt đường cấp phối đá dăm 4x6cm, đang tiến hành lu lèn để đạt độ chặt và sẽ láng nhựa hoàn thành trong tháng 10/2020.

- Xã Ô Long Vỹ:

+ Hạng mục cầu giao thông: Hiện nay đã triển khai được 02 cầu (hoàn thiện lắp dầm 02 cầu, hoàn thiện bê tông mặt cầu 01 cầu) còn lại 01 cầu do vướng hệ thống điện hạ thế nên chưa triển khai thi công được. Công tác di dời trụ điện đến 15/10 mới hoàn thiện.

+ Hạng mục đê bao kiểm soát lũ: Đang triển khai thi công được 5/5 tuyến công trình. Đã hoàn thiện 01 tuyến. Các tuyến còn lại Chủ đầu tư đã làm việc với nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai và sẽ hoàn thiện trong tháng 12/2020.

+ Các hạng mục cống: Hiện nay đang tạm dừng chưa triển khai thi công. Sau khi công ty Cổ phần điện nước hoàn thiện công tác lắp đặt các tuyến ống cấp nước sạch mới triển khai thi công các cống.

2. Công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng

2.1 Đề nghị tỉnh đầu tư hồ Đăk Lây, Ô Đá, Ô Vàng để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. (Tri Tôn).

Hồ Đăk Lây, Ô Đá (hồ Ba Chúc), Ô Vàng (hồ Suối Vàng) nằm trong Quy hoạch chi tiết thủy lợi vùng Bảy Núi tỉnh An Giang tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh An Giang. Việc đầu tư các Hồ Đăk Lây, Ô Đá (hồ Ba Chúc), Ô Vàng (hồ Suối Vàng) là rất cần thiết. Tuy nhiên do nguồn kinh phí đầu tư tương đối lớn vì vậy, hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đang tham mưu UBND tỉnh xin Trung ương hỗ trợ vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

2.2 Kiến nghị Sở Công thương và Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Phú Tân sớm thực hiện hoàn thành việc xây dựng thương hiệu “Nếp Phú Tân”. (Phú Tân).

Ngày 18/8/2020, UBND tỉnh đã có công văn số 4043/VPUBND-KTN về việc xây dựng thương hiệu Nếp Phú Tân – An Giang. Theo đó, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp các Sở ngành và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nếp Phú Tân – An Giang giai đoạn 2021 – 2022. *Giống nếp được chọn để thực hiện xây dựng thương hiệu: “Giống lúa Nếp AG” (còn gọi là giống nếp CK92).*

Hiện Sở Công Thương đang phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình chế biến Nếp CK92 đạt tiêu chuẩn Châu Âu và dự thảo kế hoạch truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương hiệu nếp Phú Tân – An Giang chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ khởi động thực hiện Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nếp Phú Tân – An Giang giai đoạn 2021 – 2022.

2.3 Đề nghị Công ty Điện - Nước An Giang và Điện lực An Giang sớm xem xét tháo gỡ khó khăn trong việc mua lại điện năng mặt trời để khuyến khích người dân có điều kiện sử dụng điện năng lượng mặt trời, tăng cường nguồn năng lượng sạch và tiết kiệm chi phí cho nông dân nông thôn. (Phú Tân).

*** Đối với Công ty Điện lực An Giang:**

Hiện nay, việc mua lại điện năng lượng mặt trời được thực hiện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 13/2000/QĐ-TTg có quy định chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, cá nhân khác trong trường hợp không sử dụng điện lưới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện quy định này, đối với các trường hợp chủ đầu tư sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và có nhu cầu

bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì Công ty Điện lực An Giang (PCAG) sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định hiện hành. Tất cả các hồ sơ, hợp đồng mua điện và mức giá mua điện đều được PCAG thực hiện theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công Thương. Hiện tại, PCAG cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để khuyến khích người dân đầu tư và sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo chủ trương của Chính phủ.

*** Đối với Công ty cổ phần Điện Nước An Giang:**

Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam; theo đó, Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã công văn số 2051/VPUBND-KTN ngày 05/05/2020 về việc thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Trên tinh thần đó, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang đã tiến hành *thực hiện ký kết mua điện trực tiếp* từ các hộ khách hàng có sản lượng điện dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đấu nối vào lưới điện của Công ty CP Điện Nước An Giang quản lý và khai thác (*trong đó có các hộ khách hàng trên địa bàn huyện Phú Tân*). Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục ký hợp đồng sau đó sẽ tiến hành thanh toán cho khách hàng có các sản lượng điện được ghi nhận trước đây và trong thời gian các kỳ ghi nhận sản lượng tiếp theo.

2.4 Qua tiếp xúc với đại biểu HDND, cử tri có phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện của hộ gia đình tăng cao bất thường vào tháng 4/2020. Đề nghị ngành điện lực giải thích làm rõ lý do. (thành phố Long Xuyên).

Do thời gian sử dụng điện tháng 4 nhiều hơn so với tháng 03/2020 là 02 ngày, cụ thể, chu kỳ ghi chỉ số điện tiêu thụ của tháng 03/2020 đến tháng 04/2020 được ghi nhận tổng cộng 31 ngày. Trong chu kỳ ghi điện của tháng 02/2020 đến tháng 03/2020 chỉ có 28 hoặc 29 ngày, do đó thời gian tính hóa đơn tiền điện tăng 02 ngày so với tháng liền kề trước đó.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, mọi người dân hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết, do đó việc người dân ở nhà đã có sử dụng liên tục các thiết bị điện. Theo ghi nhận của Công ty Điện lực An Giang cung cấp trong tháng 04/2020 toàn tỉnh đã tiêu thụ 112 triệu kwh tăng 24% so với tháng 03/2020, trong khi khách hàng sản xuất, kinh doanh tiêu thụ 98 triệu kWh giảm 15% so với tháng 03/2020.

Việc tính toán, ghi nhận chỉ số tiêu thụ điện: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 02 loại công tơ điện là công tơ dạng cơ và công tơ điện tử. Đối với công tơ điện tử, ngành điện sử dụng công nghệ thu thập chỉ số định kỳ qua môi trường mạng, công tơ cơ thì có nhân viên đến ghi nhận theo chu kỳ được thỏa thuận với khách hàng và ghi trong hợp đồng mua bán điện. Do đó, việc ghi nhận chu kỳ số điện năng tiêu thụ sẽ có chênh lệch đối với những khách hàng còn sử dụng công tơ dạng cơ và tùy thuộc vào nhân viên ghi số điện.

Hiện nay, Công ty Điện lực An Giang đang triển khai hình thức gửi thông báo tiền điện qua tin nhắn SMS, nội dung **tin nhắn SMS** có thể hiện đầy đủ tên, mã khách hàng, chỉ số mới, điện năng tiêu thụ, số tiền thanh toán; hoặc khách hàng có thể **cài đặt App CSKH EVNSPC trên CH play, app Store hoặc cài ứng dụng CSKH EVNSPC**

trên Zalo hoặc truy cập website www.cskh.evnspc.vn.... Trong trường hợp khách hàng chưa có hoặc có thay đổi số điện thoại đang sử dụng, khách hàng có thể liên hệ Điện lực Long Xuyên qua các số điện thoại (0296) 6 551 100 – (0296) 3 946 774 – (0296) 3 946 776 để được cập nhật nhắn tin SMS hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền nam qua số tổng đài 1900 1006 - 1900 9000.

2.5 Kiến nghị tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư, xây dựng cầu Châu Đốc - Tân Châu nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. (Phú Tân).

Công trình xây dựng cầu Châu Đốc vừa qua được Thủ tướng Chính phủ bàn giao về tỉnh An Giang làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để mời gọi đầu tư theo hình thức BOT. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho công trình. Theo Kế hoạch, dự kiến đến năm 2023 công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

2.6 Kiến nghị tỉnh đẩy nhanh việc kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. (Phú Tân)

Hiện nay, công trình hồ chôn lấp hợp vệ sinh thuộc khu xử lý rác Phú Thạnh, huyện Phú Tân đang xử lý lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu với tổng khối lượng khoảng 100 tấn/ngày. Để đảm bảo giải quyết ô nhiễm, UBND tỉnh có chủ trương về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt Phú Tân tại văn bản 1724/VPUBND-KTN ngày 25/5/2016 của Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang (nay là Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang) ban hành Quyết định số 04/QĐ-CtyMTĐT ngày 02/02/2017 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hồ chôn lấp rác hợp vệ sinh xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Hồ sơ thiết kế được duyệt thì công trình này có quy trình vận hành chôn lấp hợp vệ sinh theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCN-BXD của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng. Cơ bản quy trình vận hành phải gồm các công việc như đổ rác thành từng lớp dày không quá 2,2m, được đầm nén và phun xịt khử mùi, khử khuẩn; mỗi lớp được phủ lớp đất trung gian chiều dày không nhỏ hơn 0,15m; phần diện tích chôn rác phải phủ bạt đến hạn chế nước mưa;... Hồ chôn lấp rác được thiết kế khép kín có hệ thống thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác theo tiêu chuẩn bãi chôn lấp chất thải rắn và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Như vậy, trong thời gian chờ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác theo phương pháp đốt nhằm xử lý triệt để lượng rác thì UBND tỉnh có chủ trương đầu tư và xử lý rác thải của huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

2.7 Đề nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho các tiểu thương của hai nước phát triển việc trao đổi, mua bán hoặc chuyển đổi công năng tái tạo đầu tư trở lại đối với Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên. (An Phú).

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp các ngành chức năng (lực lượng Biên phòng và Hải quan) xây dựng Kế hoạch về việc chuẩn bị nguồn hàng và xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu trong công tác phòng, tránh dịch Covid-19; Đồng thời, triển khai các phương án thực hiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên

giới tại các cửa khẩu để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa đảm bảo theo quy định, không để xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông sản, hàng tươi sống; Thường xuyên trao đổi, thông tin với các lực lượng chức năng có liên quan khu vực biên giới và Tham tán thương mại Việt Nam tại Campuchia kịp thời khuyến cáo đến doanh nghiệp và cư dân biên giới có kế hoạch sản xuất, mua bán trao đổi hàng hóa phù hợp với yêu cầu của phía bạn Campuchia.

Kết quả, thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang (bao gồm: cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (đường thủy), cửa khẩu chính Vĩnh Hội Đông, cửa khẩu chính Khánh Bình và cửa khẩu phụ Bắc Đại) vẫn đảm bảo hoạt động đúng quy định, đối với hàng hóa vẫn được lưu thông qua tất cả các cửa khẩu, việc đóng cửa biên giới chỉ thực hiện đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ.

Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 1,4 tỷ USD, giảm 05% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó: xuất, nhập khẩu đăng ký tại An Giang đạt trên 425 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ (Qua cửa khẩu Tịnh Biên đạt trên 290 triệu USD, tăng 13%; qua cửa khẩu Vĩnh Xương đạt trên 50 triệu USD, tăng 33%; qua cửa khẩu Khánh Bình đạt trên 57 triệu USD, giảm 7%; qua cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đạt trên 26 triệu USD, giảm 15%); Hàng hoá đăng ký nơi khác thực hiện xuất khẩu qua cửa khẩu An Giang đạt trên 01 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu: Phân bón, sắt thép, xi măng, xăng dầu, bách hóa tổng hợp, nông thủy sản...; Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu: trái cây và máy gặt đập đã qua sử dụng

*** Đối với việc chuyển đổi công năng tái tạo đầu tư trở lại đối với Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên:**

- Đối với khu thương mại Tịnh Biên: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phối hợp cùng các Sở ngành, địa phương liên quan tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư, hoạt động kinh doanh trở lại; dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, các đơn vị lực lượng chức năng ở cửa khẩu và các đơn vị khác để xây dựng các tour du lịch trên địa bàn tỉnh kết hợp với du lịch tham quan cột mốc biên giới, mua sắm tại khu thương mại Tịnh Biên,...

- Đối với khu công nghiệp Xuân Tô: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên rà soát lại quy hoạch, định hướng công năng khu công nghiệp Xuân Tô trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Tịnh Biên, của tỉnh An Giang và xây dựng cơ chế kêu gọi đầu tư phù hợp cho khu công nghiệp Xuân Tô.

- Ngoài ra, các khu chức năng khác tại cửa khẩu Tịnh Biên thuộc khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang như khu thương mại - dịch vụ - du lịch khu vực cửa khẩu Tịnh Biên (quy mô 29,6 ha), khu thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí Tịnh Biên mở rộng (quy mô 120 ha) sẽ tiếp tục được Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

2.8. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Long Bình và sớm đề nghị với Chính phủ nâng lên thành Cửa khẩu Quốc tế để phát triển kinh tế biên giới. (**An Phú**).

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu Khánh Bình¹ đạt kết quả như sau:

Về quy hoạch: Khu vực cửa khẩu Khánh Bình đã hoàn thành các đồ án quy hoạch như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Bình, với quy mô 368 ha (Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú với quy mô 7,5 ha (Quyết định 3431/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh đường 29 khu cửa khẩu Khánh Bình, với quy mô 9,13 ha (Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình, huyện An Phú với quy mô 120 ha (Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thương mại cửa khẩu Long Bình, với quy mô 4,96 ha (Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Về đầu tư kết cấu hạ tầng đạt tiến độ: Trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tranh thủ nguồn vốn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng khu thương mại - dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1), quy mô 34,42 ha, đến nay đã có nhà đầu tư đăng ký đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 71% diện tích đất cho thuê; đưa vào sử dụng đường giao thông số 29 khu vực cửa khẩu Khánh Bình (chiều dài 381 m); đang xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình, tổng mức đầu tư 122.171 triệu đồng, tiến độ thực hiện 2017 - 2021.

*** Về việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình trở thành cửa khẩu quốc tế (cả đường bộ và đường thủy)**

Đề án nâng cấp đã được xây dựng hoàn chỉnh và đã thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh và trình Bộ Ngoại giao thẩm định và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, ngày 06 tháng 5 năm 2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 1556/BNG-UBBG-PT đề nghị các bộ, ngành trung ương tham gia ý kiến về việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình trở thành cửa khẩu Quốc tế (đường bộ và đường thủy); theo đó, phần lớn các bộ, ngành trung ương thống nhất đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế; nhưng vẫn còn một số bộ, ngành như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến là cửa khẩu chính Khánh Bình chưa nằm trong quy hoạch nâng cấp chính lên cửa khẩu Quốc tế đến năm 2020 theo Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 26 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, nên chưa đảm bảo nguyên tắc nâng cấp cửa khẩu biên giới đất liền được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các bộ, ngành đề nghị Bộ Ngoại giao có báo cáo

¹ Tên cửa khẩu là Khánh Bình không phải là Long Bình như trong nội dung đề nghị của đại biểu

Thủ tướng Chính phủ đề bổ sung cửa khẩu Khánh Bình vào danh mục ưu tiên nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế trong quy hoạch năm 2020 để tổ chức thực hiện.

2.9 Đề nghị tỉnh có kế hoạch sửa chữa lại đoạn lộ liên xã (Phú Vĩnh – Lê Chánh – Châu Phong) của xã Phú Vĩnh vì công trình này do nạo vét kênh Vĩnh An nên bị sạt lở gây khó khăn trong việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân. (Tân Châu)

UBND TX Tân Châu Báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Hiện trạng bờ Bắc Kênh Vĩnh An, đoạn xã Phú Vĩnh (nằm trên đoạn lộ liên xã Phú Vĩnh - Lê Chánh - Châu Phong) có 09 điểm sạt lở, tổng chiều dài 585m, ăn sâu vào bờ kênh, có đoạn sạt lở đến nửa mặt đê (kết hợp lộ giao thông nông thôn). Qua khảo sát khái toán tổng kinh phí để gia cố các đoạn sạt lở nêu trên khoảng 03 tỷ đồng. UBND thị xã đã giao cho Phòng Kinh tế thị xã làm chủ đầu tư triển khai thực hiện công trình khắc phục sạt lở kết hợp với lộ giao thông nông thôn đến nay công trình thi công đạt khoảng 95%, dự kiến đến cuối tháng 09/2020 sẽ hoàn thành việc khắc phục sạt lở đê bao gắn với giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản và đi lại của bà con nông dân.

3. Tài chính - ngân sách

3.1 Theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Phú Tân đã chỉ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ các đối tượng an sinh xã hội từ nguồn ngân sách huyện trong khi ngân sách huyện rất khó khăn. Kiến nghị Sở Tài chính sớm trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ bổ sung ngân sách huyện. (Phú Tân).

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của UBND các huyện, thị xã, thành phố (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1) cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng số tiền là 152.076 triệu đồng, trong đó: bổ sung kinh phí cho UBND huyện Phú Tân là 15.839 triệu đồng và UBND huyện Tri Tôn là 19.852 triệu đồng (bao gồm kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia trực các chốt gác biên giới trên địa bàn huyện Tri Tôn).

Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện Phú Tân và UBND huyện Tri Tôn tiếp tục rà soát, báo cáo kết quả thực chi kinh phí thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, trong đó báo cáo cụ thể kinh phí đã chi (xác nhận của Kho bạc Nhà nước về nội dung chi phòng, chống dịch; quyết định chi của UBND huyện); nguồn thực hiện theo quy định; kinh phí đề nghị hỗ trợ (kèm theo biểu mẫu) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí cho địa phương.

3.2 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên tình hình thu ngân sách của thành phố Long Xuyên không đạt, không có dự phòng. Do đó, không có kinh phí để chi hỗ trợ thiên tai và để bù hụt thu nên đề nghị tỉnh hỗ trợ ngân sách cho thành phố. (thành phố Long Xuyên).

Về thực hiện thu NSNN năm 2019: Căn cứ số liệu quyết toán NSNN năm 2019, sau khi loại trừ các khoản: thu tiền sử dụng đất, thu kết dư ngân sách và thu hồi

các khoản chi năm trước, ngân sách thành phố Long Xuyên tăng thu so với dự toán được HĐND tỉnh giao là 66.051 triệu đồng.

Về thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2020: Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thực hiện thu ngân sách địa phương từ kinh tế địa bàn của thành phố Long Xuyên 9 tháng đầu năm 2020 sau khi loại trừ số thu tiền sử dụng đất là 529.588/705.600 triệu đồng, đạt 75,05% đạt so tiến độ bình quân dự toán được HĐND tỉnh giao.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1) cho UBND thành phố số tiền 5.039 triệu đồng.

Từ cơ sở trên, trước mắt đề nghị UBND thành phố Long Xuyên cân đối ngân sách thành phố để thực hiện các nội dung nêu trên của thành phố, điều hành ngân sách địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 759/UBND-KTTH ngày 21/7/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính, NSDP những tháng cuối năm 2020, trong đó triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 (không kể các khoản chi cho con người); dành khoản tăng thu 2019 để bù hụt thu 2020 (nếu có).

3.3 Đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí phòng chống dịch tả heo Châu Phi cho các địa phương để cấp phát đến các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. (Chợ Mới).

UBND tỉnh đã bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2019 với tổng số tiền 44.982 triệu đồng để hỗ trợ người dân có heo bị tiêu hủy tại Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, bổ sung kinh phí cho huyện Chợ Mới số tiền 6.315 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân có heo bị tiêu hủy trên địa bàn huyện.

3.4 Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tiêu hủy heo nhập lậu. (Tân Châu).

Sở Tài chính đã có Công văn số 1414/STC-NS ngày 09/6/2020 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND thị xã Tân Châu, trong đó do kinh phí tiêu hủy không lớn nên đề nghị UBND thị xã Tân Châu chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện chi trả chi phí tiêu hủy heo vận chuyển trái phép trên tinh thần tiết kiệm và đúng quy định.

3.5 Đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ cho 810 hộ dân có nhà bị thiệt hại do mưa giông lốc xoáy vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 với số tiền 4.840.000.000đ (tại Tờ trình số 1380/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND thị xã Tân Châu). (Tân Châu).

Theo Tờ trình số 1380/TTr-UBND ngày 19/12/2019, UBND thị xã Tân Châu đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung cho thị xã Tân Châu số tiền 4.840 triệu đồng để chi hỗ trợ cho các hộ dân có nhà ở bị thiệt hại do dông lốc (tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 6.680 triệu đồng; ngân sách thị xã tự cân đối thực hiện là 1.840 triệu đồng, gồm: nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã là 840 triệu đồng, nguồn dự phòng ngân sách thị xã là 1.000 triệu đồng).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho UBND thị xã Tân Châu sử dụng từ nguồn thu Quỹ Phòng chống thiên tai trên địa bàn thị xã tính đến ngày

31/8/2020 để chi hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do đông lốc ngày 23/07/2019 số tiền 700 triệu đồng.

Đối với phần kinh phí còn lại là 1.668 triệu đồng: Sở sự Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh quản lý hiện nay không đủ để hỗ trợ cho thị xã Tân Châu, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyên số dư Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn cấp huyện về tài khoản Quỹ của tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý theo quy định. Sau khi UBND các huyện, thị xã, thành phố chuyển số dư Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn cấp huyện về tài khoản Quỹ của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho UBND thị xã Tân Châu khoản kinh phí này.

3.6 Đề nghị tỉnh xem xét chuyển nguồn vốn đầu tư tuyến đê cấp 3 tại xã Phú Lộc sang cho xã Tân An (ấp Tân Hậu A1), vì hiện nay khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và có khả năng sẽ tiếp tục sạt lở nhiều hơn trong thời gian tới. Người dân khu vực này có nhu cầu về di dời nhà ở là rất cấp thiết nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống. (Tân Châu).

Tuyến đê cấp 3 tại xã Phú Lộc đã đầu tư hoàn thành và kết thúc dự án nên không còn vốn để chuyển nguồn đầu tư sang cho xã Tân An. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh đã có dự án nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 05/6/2020, trong đó quy mô dự án có thực hiện đầu tư tuyến đê cấp 3 xã Tân An, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là **66.904 triệu đồng**, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án: chuẩn bị đầu tư năm 2020, thực hiện đầu tư năm 2020 - 2024.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm triển khai dự án để khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại xã Tân An (ấp Tân Hậu A1).

3.7 Đề nghị tỉnh xem xét lại phân cấp nguồn thu khai thác tài nguyên cho phù hợp hơn để Tân Châu chủ động trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho người dân địa phương. (Tân Châu)

Nguồn thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh gồm 03 khoản thu chính: Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đối với khoản thu Thuế tài nguyên: Theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang, trong đó đã phân cấp khoản thu này phù hợp với quy định của trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% nguồn thu thuế tài nguyên do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu; ngân sách cấp huyện hưởng 100% nguồn thu thuế tài nguyên do cấp huyện trực tiếp quản lý thu.

Đối với khoản thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh về hạch toán nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Công văn số 1752/CT-KK ngày 30/8/2018, trong đó: đối với nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý thì số thu ngân sách hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh; đối với

nguồn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế quản lý thì nộp vào ngân sách cấp huyện nơi khai thác.

Đối với khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Theo quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương là UBND cấp tỉnh, do đó khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phân cấp cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

Sở Tài chính đã ghi nhận kiến nghị, khi có hướng dẫn của Trung ương về phân cấp nguồn thu, Sở Tài chính sẽ xem xét, tham mưu UBND tỉnh.

4. Phát triển doanh nghiệp - Kinh tế tập thể

Kiến nghị tỉnh xem xét tiếp tục kéo dài thời hạn trả lương cho nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại Hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 để giúp các em có thời gian tích lũy kinh nghiệm công tác, đáp ứng nguồn nhân lực, gắn bó lâu dài và làm việc ổn định ở Hợp tác xã nông nghiệp. (Phú Tân).

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020; Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 28/6/2018 Triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020. Thực hiện chính sách này, Sở Nông nghiệp và PTNT đang hỗ trợ cho 44 HTX NN trả lương cho 44 nhân sự về làm việc tại HTX để hỗ trợ HTX trong quản lý điều hành và kỹ thuật sản xuất.

Do Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng chính phủ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020, nên chương trình này sẽ kết thúc vào cuối năm 2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025 và đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý cho dự thảo; trong đó có nội dung hỗ trợ thí điểm nhân sự về làm việc có thời hạn tại HTX. Nếu Chính phủ phê duyệt Chương trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục tham mưu chính sách hỗ trợ phát triển HTX.

5. Giao thông vận tải

5.1 Đề nghị tỉnh hỗ trợ huyện mở rộng Đường huyện 80 (cấp kênh mới) với chiều dài 11,9 km phục vụ vận chuyển hàng hoá sản phẩm nông nghiệp phát triển kinh tế của địa phương. (Tri Tôn)

Ghi nhận kiến nghị của đại biểu, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét cho ý kiến.

5.2 Đề nghị tỉnh xem xét đánh giá hiệu quả của việc thực hiện nạo vét kênh mương vì thời gian qua khi tổ chức nạo vét kênh gây ra tình trạng sạt lở một số đoạn lộ nông thôn (điển hình lộ liên xã Phú Vĩnh – Lê Chánh – Châu Phong) (Tân Châu).

UBND tỉnh vẫn bản triển khai Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó chỉ đạo các ngành có liên và địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình

và phi công trình như: chủ động bơm nước vào thời điểm nước lớn; tăng cường vận hành các công để tích nước (tăng cao trình nước) trong các kênh, rạch (ở những nơi có công kiểm soát đầu kênh); thường xuyên thăm đồng để quản lý tốt nguồn nước trên đồng ruộng, sử dụng nước tiết kiệm.

Trường hợp phải thực hiện nạo vét kênh mương, thì các địa phương và chủ đầu tư cần nghiên cứu tính toán cao trình nạo vét cho hợp lý và chịu trách nhiệm về giải pháp kỹ thuật trong tổ chức thực hiện thi công nạo vét kênh.

5.3 Điểm giáp mới công trình mở rộng đường Trần Phú nối dài (Từ Bến xe Tân Châu đến Nghĩa Trang phường Long Châu, thuộc tỉnh lộ 952) do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng. Điểm giáp mới gây đọng nước sau cơn mưa, một số đoạn bị lún. Đề nghị ngành chức năng sớm kiểm tra. Đồng thời, xem xét bổ sung kế hoạch nâng cấp hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường này nhằm đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại III và bổ sung cống thoát nước 2 bên đường đoạn còn lại (Từ Mương lớn đến Nghĩa Trang Liệt sĩ, phường Long Châu). (Tân Châu).

Các vị trí hư hỏng trên Đường tỉnh 952 đã được Sở Giao thông vận tải thực hiện dặm vá hoàn thành. Đối với ý kiến "Nâng cấp hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường này nhằm đạt chuẩn tiêu chí đô thị loại III và bổ sung cống thoát nước 2 bên đường đoạn còn lại" Sở Giao thông vận tải đang làm việc với các ngành chức năng, để tranh thủ nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch Trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

5.4 Đề nghị tỉnh xem xét bố trí vốn để thực hiện lắp đặt biển báo hiệu giao thông, sơn gờ giảm tốc, sơn kẻ vạch người đi bộ, tổ chức duy tu, sửa chữa, cải tạo mặt đường tại các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông đường bộ trên các trục đường Tỉnh lộ 954, 953, 952 địa bàn thị xã Tân Châu (tại Tờ trình số 1020 ngày 25 tháng 9 năm 2019 của UBND thị xã Tân Châu về đăng ký danh mục và vốn sự nghiệp giao thông tỉnh năm 2020). (Tân Châu).

Đối với các điểm gờ giảm tốc, sơn kẻ vạch người đi bộ Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với phòng QLĐT Tân Châu thực hiện xong. Đối với các điểm có nguy cơ gây mất ATGT trên các tuyến Đường tỉnh 954, 953 và 952 Sở Giao thông cũng đang phối hợp với địa phương thực hiện.

5.5 Hiện nay, Đường tỉnh 945 đang được nâng cấp (bê tông) theo phương thức tỉnh hỗ trợ vật liệu xây dựng, huyện đảm bảo ngày công (theo từng đoạn) từ Quốc lộ 91 đến kinh 7, qua địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung. Từ lúc khởi công vào năm 2018 đến nay tiến độ thi công rất chậm, mới chỉ thi công được 3.370m/7.000m, Do đó, đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 3.630m còn lại trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung trong năm 2020.

Thực hiện Chủ trương xã hội hóa xây dựng cầu, đường trên địa bàn tỉnh (trong đó có công tác duy tu, bảo dưỡng). Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với địa phương thực hiện Đường tỉnh 945 (cũ) theo hình thức: Sở Giao thông vận tải cung cấp vật tư và hướng dẫn kỹ thuật; địa phương vận động ngày công và thiết bị của nhân dân để cùng thực hiện. Dự kiến, đến cuối năm 2020 sẽ thực hiện hoàn thành 3,6km đoạn đi qua Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh ghi vốn năm 2021 để thi công nâng cấp 8km còn lại của tuyến, từ ranh xã Vĩnh Thạnh Trung đến xã Đào Hữu Cảnh. (Châu Phú).

Đối với nội dung ”Kiến nghị UBND tỉnh ghi vốn năm 2021 để thi công nâng cấp 8km còn lại của tuyến, từ ranh xã Vĩnh Thạnh Trung đến xã Đào Hữu Cảnh” Giao Sở Giao thông vận tải báo cáo UBND tỉnh.

6. Tài nguyên môi trường

6.1 Đề nghị tỉnh có giải pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển cây có kích thước lớn ra khỏi huyện. (Tri Tôn)

Ghi nhận kiến nghị của Đại biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan nắm lại thông tin và có chỉ đạo kịp thời đúng quy định pháp luật.

6.2 Đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất rừng đặc dụng sang đất rừng phòng hộ để giúp địa phương thuận lợi trong quản lý đất rừng và mời gọi đầu tư. (Tri Tôn).

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh An Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/05/2018 thì huyện Tri Tôn được phân bổ 51 ha đất rừng phòng hộ và 3.902 ha đất rừng đặc dụng.

Theo Điều 18 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định, việc chuyển loại rừng này sang loại rừng khác phải đáp ứng các điều kiện: (1) Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp; (2) Đáp ứng các tiêu chí phân loại rừng; (3) Có phương án chuyển loại rừng.

Hiện nay tỉnh đang triển khai lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh giai đoạn (2021 - 2030) để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Do vậy, liên quan đến việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan và UBND huyện Tri Tôn xem xét tham mưu cơ quan có thẩm quyền quyết định trong quá trình lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của tỉnh giai đoạn (2021 - 2030) để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định nêu trên.

6.3 Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường bổ sung thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở xã Lạc Quới, Tân Tuyến theo định hướng xã nông thôn mới của tỉnh. (Tri Tôn).

Theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ưu tiên thực hiện tại các vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; Vùng chuyên canh xoài, cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; Vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP và GAP; Các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; và duy trì mô hình đã triển khai trong năm 2018 tại 10 xã của 05 huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới, Thoại Sơn và Tri Tôn.

Ghi nhận ý kiến của đại biểu đối với việc nhân rộng mô hình tại xã Lạc Quới và xã Tân Tuyến. Trong thời gian UBND tỉnh chưa có chủ trương thực hiện nhân rộng mô hình, đề nghị UBND huyện Tri Tôn tùy theo tình hình thực tế, huy động các nguồn kinh phí khác để thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn.

6.4 Theo công bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh, đoạn bị sạt lở bờ sông Hậu, xã Châu Phong có chiều dài 600 m đã được kè 388 mét, còn lại 212 mét. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có kế hoạch tổ chức kè đoạn 212 mét còn lại để đảm bảo an toàn cho khu vực này. **(Tân Châu).**

Đoạn cảnh báo sạt lở bờ sông Hậu qua xã Châu Phong kéo dài từ kênh Xáng Tân An đến ngã ba sông Châu Đốc (phà Châu Giang) với tổng chiều dài 6.900m theo cảnh báo sạt lở hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao làm chủ đầu tư công trình bảo vệ đoạn kè dài 388m khu vực sạt lở nghiêm trọng tại khu vực ngã 3 sông bờ phía Châu Phong. Đối với, các đoạn còn lại đề nghị Tân Châu kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, vốn vay, ngân sách tỉnh,... triển khai thực hiện các đoạn sạt lở nguy hiểm này.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục, đào tạo

1.1 Xem xét tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vào thời gian trước khi năm học mới bắt đầu vì trong những năm gần đây việc tuyển dụng vào thời điểm gần kết thúc học kỳ I làm ảnh hưởng đến việc phân công sắp xếp giảng dạy của các trường **(Tịnh Biên).**

Năm học 2020-2021, công tác tuyển dụng thực hiện độc lập hoàn toàn, do đó, các huyện hoàn toàn chủ động trong công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

1.2 Kiến nghị tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các khoản thu đối với trường Mầm non, Mẫu giáo và Tiểu học có tổ chức bán trú để làm cơ sở pháp lý cho các trường thực hiện. **(Tịnh Biên).**

Hàng năm, UBND tỉnh đều có ban hành Quyết định quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và trường phổ thông công lập, trong đó có quy định mức thu bán trú trường mầm non. Đối với các hoạt động dịch vụ thu ngoài quy định, các trường xây dựng đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

2. Lao động, việc làm, an sinh xã hội

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung thêm các đối tượng lao động qua rà soát thực tế thu nhập, đời sống bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng không được liệt kê trong Nghị quyết số 42/NQ-CP, điển hình: thợ nhiếp ảnh tại các điểm du lịch, thợ hồ... **(Châu Đốc).**

Kết quả triển khai thực hiện đến nay: UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ trên **230.725 triệu đồng** đối với các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TBXH đã tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ đối với 847 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, 169 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, 48.619 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với tổng kinh phí hỗ trợ **49.635 triệu đồng** (trong đó có 7.844 lao động bán lẻ xổ số lưu động nhận hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang với kinh phí hỗ trợ 7.844 triệu đồng).

Trong quá trình triển khai thực hiện vừa qua, các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát, thẩm định đối tượng cũng như hỗ trợ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Sở LĐTBXH ghi nhận tất cả các ý kiến, thông tin phản ánh, đề xuất của các ngành, các đơn vị, các địa phương... liên quan đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền, Sở LĐTBXH đã nhanh chóng phối hợp cùng với các địa phương tháo gỡ; đối với những trường hợp ngoài thẩm quyền hoặc phải xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các ngành liên quan (*Tài chính, Thuế...*) để thống nhất ý kiến giải quyết hoặc xin ý kiến hướng dẫn của Chính phủ, Bộ LĐ-TBXH, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đối với các đối tượng ngoài quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Sở LĐTBXH sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương tổng hợp số lượng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (*người lao động không có giấy tờ tùy thân, thợ cắt tóc, thợ làm móng, thợ chụp hình, người lao động tại các trường, cơ sở giáo dục ngoài công lập, ...*) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sau khi cơ bản hoàn tất việc chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

III. Lĩnh vực nội chính và quản lý nhà nước

1. Nội vụ

Đề nghị tỉnh xem xét chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã không chính quy để lực lượng này phục vụ công tác tốt hơn (ít nhất cũng được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng xã đội hiện nay). (Tân Châu).

Chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh (được cụ thể hóa bằng Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng và mức trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang).

Hiện tại, Dự thảo Luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang được xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi, theo đó sẽ thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác tại địa bàn cơ sở. Đồng thời người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Vì vậy, trong khi chờ Trung ương ban hành các quy định điều chỉnh, sửa đổi liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nói chung, trong đó có công an viên xã nói riêng; tại địa phương đề nghị tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã đúng theo mức quy định của HĐND tỉnh.

2. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội

2.1 Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các chốt biên giới được thành lập để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Tri Tôn).

Căn cứ Công văn số 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tại điểm a khoản 3 quy

định: “a) Đối với kinh phí thực hiện chính sách đặc thù theo định mức quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ: Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù đối với lực lượng do địa phương trực tiếp quản lý tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung và khu vực điều trị cách ly do địa phương quản lý theo phân cấp ngân sách hiện hành. **Đối với đối tượng do Trung ương trực tiếp quản lý như: quân đội, công an, hải quan, ... Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn riêng.**”. Từ cơ sở trên, kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù đối với đối tượng do Trung ương trực tiếp quản lý như: quân sự, biên phòng, công an, hải quan... tham gia phòng, chống dịch không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Đề nghị các địa phương lưu ý trong việc tổng hợp nhu cầu và thực hiện chi trả các chế độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán tỉnh cho 12 Đồn Biên phòng số tiền 600 triệu đồng (50 triệu đồng/đồn) và chi hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới với số tiền 995 triệu đồng.

2.2 Kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có giải pháp phối hợp xử lý tình trạng các đối tượng buôn lậu thuốc lá dùng xe gắn máy chạy quá tốc độ trên tuyến Quốc lộ 91 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân. (Phú Tân)

Thời gian qua, cũng như trong Chương trình công tác năm 2020, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã giao cho Công an tỉnh tập trung xác lập chuyên án đấu tranh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu các đường dây buôn lậu thuốc lá, vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến quốc lộ 91.

*** Giải pháp:**

Tham mưu UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền cư dân biên giới không tiếp tay vận chuyển, chứa chấp thuốc lá nhập lậu; Đồng thời, tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá quyết liệt theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1339/UBND-KT ngày 20/11/2014; Quy trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh Phòng Chống buôn lậu thuốc lá, cụ thể:

- Hải quan, Bộ đội Biên phòng chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; sông, kênh, rạch khu vực biên giới;

- Công an tỉnh tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu; Có kế hoạch, phương án kiểm tra, bắt giữ các trường hợp vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào nội địa tiêu thụ trên các tuyến đường bộ, đường sông.

- Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra đột xuất và tái kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, các điểm bán lẻ thuốc lá theo Chỉ thị số 04/2015/CT-BCT của Bộ Công Thương; Kiên quyết xử lý nghiêm, xử lý hình sự đối với các trường hợp tái phạm.

- Ban Chỉ đạo 389 địa bàn biên giới chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng vận chuyển, đai vác qua biên giới; thành lập các Tổ công tác liên ngành để đóng chốt tại các điểm nóng về buôn lậu, đảm bảo không để xảy ra các điểm nóng về tình hình buôn lậu trên địa bàn quản lý

3. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

3.1 Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm xây dựng và thực hiện Đề án nâng cấp đô thị thành phố Châu Đốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Châu Đốc phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 là đô thị du lịch. (Châu Đốc).

Theo quy định pháp luật cụm từ “đô thị du lịch” theo quy định Luật Du lịch năm 2005 đã được bãi bỏ và không được quy định tại Luật Du lịch năm 2017. Đến nay, chưa có văn bản pháp luật quy định tiêu chí, những điều kiện gì để được công nhận là đô thị du lịch làm cơ sở áp dụng.

Ngoài ra, ngày 10/9/2020 đề án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035 đã được thông qua thường trực UBND tỉnh, các Sở, ban ngành và UBND thành phố Châu Đốc. Sau khi đề án Quy hoạch chung được phê duyệt là một trong những điều kiện thuận lợi hơn để thu hút các nguồn lực đầu tư từ xã hội cho lĩnh vực thương mại và du lịch,... từng bước xây dựng thành phố Châu Đốc là đô thị du lịch thông minh, hiện đại và phát triển bền vững.

3.2 Đề nghị tỉnh nhanh chóng thực hiện các giải pháp thiết thực để ổn định và phát triển tình hình kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19, trong đó quan tâm giải quyết đầu ra đối với hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá. Đồng thời, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, theo tinh thần “không bỏ sót, không tiêu cực” (Châu Đốc).

* Đối với thị trường trong nước:

- Sở Công Thương đã làm việc và có nhiều văn bản đề nghị đến các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, các nhà phân phối lớn tại TP. Hồ Chí Minh như: Big C, Mega, Co.opmart, Aeon, Lotte, Vinmart, Bách Hóa Xanh,... cũng như có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của An Giang. Đến nay, có nhiều Sở Công Thương (Long An, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Sơn La,...) đã có văn bản phản hồi giới thiệu các nhà phân phối và doanh nghiệp chế biến nông sản để An Giang kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản.

- Hỗ trợ Doanh nghiệp (thủy sản, gạo) khai thác thị trường nội địa thông qua các kênh siêu thị, TTTM, nhà hàng khách sạn trên toàn quốc,... Theo đó, Thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Kích cầu tiêu dùng năm 2020; tham gia Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố năm 2020. Theo đó Công ty CP Tập đoàn Nam Việt đã tiếp xúc và trao đổi thông tin với nhiều nhà phân phối lớn trong cả nước (đang trao đổi giao dịch với 8 nhà phân phối và siêu thị).

- Về kết nối với Hệ thống Bách hoá xanh: Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Việt; Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản Thanh Tùng; Trung tâm Giống Thủy sản An Giang; Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Giang; Hộ kinh doanh bưởi Hùng Hạnh và một số doanh nghiệp khác đang làm việc và trao đổi thông tin sản phẩm với đại diện bộ phận thu mua của Công ty Cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh).

* Đối với thị trường ngoài nước:

Sở Công Thương đã tích cực tăng cường công tác kết nối với các Tham tán thông qua việc gửi công văn đến tham tán Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ giới

thiệu thông tin của DN xuất khẩu của tỉnh đến DN nhập khẩu của nước Sở tại. Tích cực chủ động gửi Doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh tham khảo. Danh sách thông tin liên hệ của các Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước và Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Công nghiệp của nước ngoài tại Việt Nam; thông tin danh sách các Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm của Algeria, Nigeria, thị trường Châu Á – Châu Phi;...

Tích cực triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên, như Hiệp định CPTPP, EVFTA,... để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường cũng như có kế hoạch xúc tiến phù hợp. Trong đó, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức 02 hội nghị trực tuyến “*Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do*” và “*Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)*”; Phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức Hội nghị “*Giải pháp tìm kiếm thị trường và tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do xuất khẩu vào thị trường Châu Âu*” (vào ngày 27/8/2020).

- Hỗ trợ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh các thông tin về quy định gạo xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, các quy trình thủ tục để các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa ưu đãi mà Hiệp định mang lại.

- Trong thời gian tới, để hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, Sở Công Thương sẽ phối hợp Vụ Thị trường Châu Á-Phi (Bộ Công Thương) Tổ chức Hội thảo trực tuyến Hợp tác thương mại với các nước tham gia Hiệp định CPTPP (Dự kiến ngày 05/11/2020 tại An Giang); Tổ chức Hội thảo Khai thác và tìm kiếm thị trường xuất khẩu qua mạng (Dự kiến tháng 11/2020).

3.3 Đề nghị tỉnh cho biết các giải pháp khả thi, căn cơ để xử lý vấn đề sạt lở, thiên tai, dịch bệnh. (Châu Đốc).

Công tác đo đạc, quan trắc cảnh báo sạt lở bờ sông, công tác này được thực hiện khảo sát, đo đạc định kỳ 2 đợt/năm và đo đạc sạt lở đột xuất kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện hoàn thành dự án “Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và đề xuất các giải pháp ứng phó, hạn chế mức độ thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang”, đây là cơ sở khoa học để góp phần tăng cường công tác quản lý, ứng phó sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao các sở, ngành, địa phương tổ chức và thực hiện các kết luận của UBND tỉnh về việc xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch, sạt lở hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh An Giang và thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Công văn số 3382/BNN-PCTT ngày 16/5/2019). Tỉnh cũng đã kiến nghị với Trung ương xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư (vốn ngân sách nên bố trí làm hạ tầng để cho doanh nghiệp đầu tư khu dân cư thì doanh nghiệp sẽ tham gia); miễn giảm tiền sử dụng đất,... Ngoài ra, đã kiến nghị đến Bộ, ngành Trung ương thực hiện nghiên cứu đánh giá tổng quan về tình hình địa chất, thủy văn, chế độ dòng chảy khu vực đồng bằng sông Cửu Long để

có cơ sở khoa học đưa ra cảnh báo cũng như đề xuất giải pháp phòng, tránh nhằm giảm hậu quả do sạt lở đất gây ra.

IV. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương

1. Có văn bản quy định đối với vùng có đồng bào Khmer trong các trường hợp có con ngoài giá thú thì con gái lấy họ Néang và con trai lấy họ Chau. (Tri Tôn) .

Theo qui định của Nghị định 123/2015 hướng dẫn Luật Hộ tịch 2014 thì có 02 trường hợp để đăng ký họ cho con có thể theo họ mẹ hoặc họ Cha.

Trường hợp 1: Do bố, mẹ thỏa thuận

Khoản 1 Điều 4 của Nghị định nêu trên quy định như sau: Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán.

Như vậy, nếu bố mẹ có thỏa thuận, con có thể khai sinh theo họ của mẹ mà không bắt buộc phải theo họ của bố.

Trường hợp 2: Không xác định được bố

Khoản 2 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP chỉ rõ: Trường hợp chưa xác định được bố thì khi đăng ký khai sinh, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về bố trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Nhưng đối với đồng bào Khmer theo phong tục tập quán thì con trai phải lấy họ Chau (chưa có trường hợp nào con trai mang họ Néang); Còn đối với con gái đa số lấy họ Néang, nhưng vẫn có nhiều trường hợp lấy họ cha (Chau) đặt cho con gái (không bắt buộc phải mang họ Néang). .

2. Đề nghị tỉnh kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài Nguyên - Môi trường xem xét điều chỉnh Điểm b, khoản 1 và điểm b khoản 2, Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 Quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Vì tại Điều 3 quy định các trường hợp đăng ký chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất lúa hộ gia đình cá nhân. Nếu muốn mua đất hoặc nhận tặng cho đất nông nghiệp phải xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không phù hợp do cản trở quyền của người sử dụng đất và ảnh hưởng công tác mời gọi đầu tư. (Tri Tôn).

Theo Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở cho người dân thực hiện các giao dịch liên quan đến đất trồng lúa vì tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện “*Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa*”.

Liên quan đến việc này, thời gian qua UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội bãi bỏ quy định nêu trên khi sửa đổi Luật Đất đai 2013 tại Báo cáo số 829/BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh.

3. Đề nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị Cục Quản lý đường bộ quan tâm nâng cấp Quốc lộ 91 (đoạn ngang địa phận Long Xuyên) hoặc có thể cấp phần kinh phí duy tu, sửa chữa về cho tỉnh để tỉnh chủ động hơn. (**thành phố Long Xuyên**).

Quốc lộ 91 do Cục quản lý đường bộ IV quản lý. Đoạn tuyến qua thành phố Long Xuyên đã xuống cấp, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần làm việc với cơ quan quản lý tuyến để duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, công tác bảo trì Quốc lộ cũng chưa được đảm bảo.

Trên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị đại biểu HĐND qua thảo luận Tổ Đại biểu trước kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng trực thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước